
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1374 — 906. mál.

Fyrirspurn

til landbúnaðarráðherra um afkomu mjólkurframleiðenda og verð á mjólkurafurðum til
neytenda.

Frá Önnu Kristínu Gunnarsdóttur.

1. Hvaða aðgerðir telur ráðherra líklegastar til að bæta afkomu mjólkurframleiðenda?
2. Hvaða aðgerðir telur ráðherra líklegastar til að skila neytendum hagstæðara verði á
mjólkurafurðum?


